

Số: /STN&MT-MT
V/v hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tiêu chí
môi trường trong xây dựng nông mới

Hà Nam, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Văn bản số 906/UBND-NNTNMT ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo chức năng, nhiệm vụ, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp với các địa phương, các hội, đoàn thể tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, xử lý chất thải,... trong đó có lồng ghép các nội dung về xây dựng nông thôn mới.

Tháng 4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan kiểm tra kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2024 của các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả kiểm tra cho thấy các xã đã tập trung duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: chưa quan tâm thường xuyên đến công tác vệ sinh môi trường định kỳ tạo cảnh quan môi trường theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; một số địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới nâng cao, cụ thể:

- Đối với xã nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường; Tiêu chí 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; Tiêu chí 17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định; Tiêu chí 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; Tiêu chí 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định.

- Đối với huyện nông thôn mới nâng cao: Tiêu chí 7.2. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường; Tiêu chí 7.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; Tiêu chí 8.4. Có mô hình xử lý nước mặt bảo đảm quy định về bảo

vệ môi trường; Tiêu chí 8.5. Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh đối với các chỉ tiêu, tiêu chí về môi trường thực chất, hiệu quả và bền vững, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tập trung chỉ đạo và triển khai một số nội dung sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả. Xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 xây dựng, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng về các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, trong đó chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, ... tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan đơn đốc, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Văn bản: số 1786/STN&MT-MT ngày 30/8/2022 về việc hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân; số 1890/STN&MT-MT ngày 03/8/2023 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; số 2311/STN&MT-MT ngày 14/9/2023 về việc rà soát, thống kê hồ sơ, tài liệu minh chứng các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; số 726/STN&MT-MT ngày 29/3/2024 về việc triển khai một số nội dung đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; số 1081/STN&MT-MT ngày 07/5/2024 về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2251/BTNMT-KSONMT ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hợp nhất hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện và các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có Văn bản kèm theo).

- Tổ chức quản lý, vận hành tốt các điểm tập kết rác thải sinh hoạt, các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Rà soát, cải tạo, xây dựng lại các bể trung chuyển đã hư hỏng, phải có mái che, nền bê tông và có hố thu gom nước rỉ rác đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện thu gom, xử lý theo quy định. Phối hợp với đơn vị vận chuyển thu gom, xử lý toàn bộ rác thải, không để ứ đọng tại các điểm tập kết rác thải. Từng bước đầu tư xe chở rác và thực hiện thu gom trực tiếp từ xe đẩy.

- Thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các xã thực hiện tốt các chỉ tiêu về: thu gom, phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nguồn, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tỷ lệ các tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước; xây dựng mô hình tiêu biểu, điển hình về bảo vệ môi trường (*mô hình về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, phân loại, tái chế chất thải nhựa; trồng chăm sóc cây xanh; các câu lạc bộ sinh hoạt, tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường...*).

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã có làng nghề hoàn thiện hồ sơ Phương án bảo vệ môi trường làng nghề trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Giao các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về bảo vệ môi trường, vận động, khuyến khích nhân dân, phát động phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản hiệu quả trong thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Phát động toàn dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, cây bóng mát trên các tuyến đường, khu công sở, công cộng, trong khu dân cư tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

- Đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại chỗ phù hợp gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, khu dân cư mới của xã, huyện.

- Đề nghị huyện Bình Lục tiếp tục rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho phòng chuyên môn phụ trách triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 đã được phê duyệt, đảm bảo đến hết năm 2024 cơ bản đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường đối với huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

+ Xây dựng mô hình xử lý nước mặt (*ao, hồ*) đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: khu vực nước mặt (*ao, hồ*) được cải tạo cảnh quan, bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo diện tích mặt nước công cộng, hệ sinh thái nước mặt tự nhiên đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, bảo vệ môi trường và không được lấn chiếm, san lấp, sử dụng sai mục đích; Kênh mương được vệ sinh, nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang, kè bờ, không có hiện tượng tồn đọng rác thải dưới kênh thoát nước; Thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nước mặt (*ao hồ*) thành điểm vui chơi, giải trí,... tạo cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng trong khu vực dân cư.

+ Xây dựng cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn: thực hiện theo hướng dẫn tại chỉ tiêu 17.3 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và chỉ tiêu 8.4 thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng dẫn tại Văn bản số 2251/BTNMT-KSONMT ngày 09/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (*có Văn bản kèm theo*).

2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã

- Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về môi trường để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Hoàn thiện các hồ sơ, số liệu, tài liệu kèm theo về tiêu chí môi trường.

- Tổ chức quản lý, vận hành tốt các điểm tập kết rác thải sinh hoạt, các bể

chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Thường xuyên vệ sinh môi trường các điểm tập kết rác thải sinh hoạt. Phối hợp với đơn vị vận chuyển thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt, không để ứ đọng tại các điểm tập kết rác thải.

- Đầu tư xây dựng mỗi xã từ 01- 03 bể trung chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo đủ diện tích chứa rác và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: có mái che, nền bê tông, có hệ thống thu gom nước thải, bể trung chuyển được chia làm 03 ngăn (*ngăn chứa rác hữu cơ, ngăn chứa rác vô cơ, ngăn chứa rác tái chế*). Nghiên cứu đầu tư xe trung chuyển rác, phấn đấu đến hết năm 2025 tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trực tiếp từ xe đẩy đạt 50% trở lên.

- Thường xuyên dọn vệ sinh, phun chế phẩm khử mùi và hóa chất diệt côn trùng tại các trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt. Xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định, tự ý đốt rác bằng phương pháp thủ công.

- Thực hiện thu gom các loại vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và hợp đồng thu gom chất thải với các đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định (*Có danh sách các đơn vị đủ điều kiện vận chuyển, xử lý kèm theo*).

- Lập Phương án bảo vệ môi trường làng nghề trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt theo hướng dẫn tại Khoản 1, 2, 3, Điều 33 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; giảm thiểu và tái sử dụng chất thải rắn; hạn chế sử dụng túi ni-lông; không xả rác, không làm mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; định kỳ tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng ngõ, xóm, rãnh tiêu thoát nước tại các khu dân cư, khu vực công cộng; trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường và nơi công cộng (*thực hiện theo Văn bản số 1786/STN&MT-MT ngày 30/8/2022; số 726/STN&MT-MT ngày 29/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường - có Văn bản kèm theo*).

- Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường trong khu dân cư, kịp thời hướng dẫn bằng cách thức cầm tay chỉ việc, đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân, gia đình làm tốt, hiệu quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (*để b/c*);
- Giám đốc Sở (*để b/c*);
- Sở NN&PTNT (*để p/h*);
- TT TTDL&PTQĐ (*dăng web*);
- Lưu: VT, MT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Nghiệp